



ĐIỂM NHẤN

- Biểu tượng Vạn Năng Zillard tiến hóa với hệ số, Điểm Sinh Mạng và sức mạnh kết dính
- Mở khóa trục 6 để kích hoạt Lướt Quay Miễn Phí kèm Vạn Năng Sấm Sét
- Tham gia ngay những vòng chơi hấp dẫn bằng tùy chọn Mua Tính Năng

Red Tiger xin giới thiệu Vua Zillard Megaways™

Khổng lồ. Đột biến. Cự vương. Con quái thú này sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Trong Vua Zillard Megaways™, con quái thú sẽ tiến hóa qua nhiều giai đoạn và trở nên mạnh mẽ hơn!

117.649 đường thắng và cơ chế chuỗi phản ứng tạo nên sự hứng khởi cho trò chơi. Biểu tượng Vạn Năng Zillard xuất hiện chồng lên nhau với hệ số tăng dần và Điểm Sinh Mạng giúp giữ lại biểu tượng này trong cuộc chơi. Thu thập Xu Vàng để tiến hóa qua 3 giai đoạn, mở khóa tính năng nâng cấp vạn năng kết dính, Vạn Năng Sấm Sét và quyền chơi Lướt Quay Miễn Phí. Hoàn tất mọi giai đoạn để hé lộ trục 6. Trên trục này không có biểu tượng hoàng gia và có một Xu Vàng cuối cùng có thể kích hoạt tiền thưởng.

Cả thành phố rung động, trục thắng vùn vũ trên bầu trời – Đã đến lúc tiến hóa hoặc bị tiêu diệt.

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường thắng	Lên đến 117.649
Tiền thắng tối đa	24.393x
Biến động	5/5 (cao)
Tần suất trúng	5/5 (cao)
Tiền cược tối thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền cược tối đa	€/£/\$ 20
Tính năng	5 (Vạn Năng Zillard, Vạn Năng Sấm Sét, Xu Vàng, Lướt Quay Miễn Phí, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,80%, 92,74%, 94,71%, 95,72%, 95,73%
Tùy chọn RTP có jackpot	90,06%, 90,77%, 92,67%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Vạn Năng Zillard

Vạn Năng Zillard là một biểu tượng vạn năng siêu cấp lấp đầy trực, xuất hiện trên các trục từ 2 đến 5 và thay thế cho mọi biểu tượng trả thưởng. Biểu tượng này sẽ luôn lấp đầy trực và có hệ số biểu tượng từ x2 đến x7. Nếu không nằm trong chiến thắng, biểu tượng này sẽ giữ nguyên trên trục cho đến khi nằm trong chiến thắng. Sau khi tạo ra chiến thắng, hệ số sẽ tăng thêm 1 và Vạn Năng Zillard sẽ ở lại trên trục.

Xu Vàng & Zillard Tiến Hóa

Trên trục 6 có một thanh tiến độ gồm 3 giai đoạn. Khi thanh tiến độ chưa hoàn tất, trò chơi sẽ diễn ra trên 5 trục quay. Xu Vàng có được từ bất kỳ trục nào sẽ thúc đẩy tiến hóa. Thu thập 30 xu để hoàn tất mỗi giai đoạn, nâng cấp thêm sức mạnh mới cho Vạn Năng Zillard.

- **Giai đoạn 1:** +1 Điểm Sinh Mạng – Vạn Năng Zillard sẽ ở lại thêm 1 lượt quay sau khi thắng.
- **Giai đoạn 2:** +1 Điểm Sinh Mạng và thêm Vạn Năng Sấm Sét vào các trục trong lượt quay tiếp theo.
- **Giai đoạn 3:** +1 Điểm Sinh Mạng và mở ra cơ hội kích hoạt Lượt Quay Miễn Phí.

Sau khi hoàn thành giai đoạn cuối cùng, thanh tiến độ sẽ mất đi và hé lộ trục 6. Biểu tượng hoàng gia không xuất hiện trên trục này. Xu Vàng sẽ không xuất hiện ở 5 trục đầu tiên nữa. Thay vào đó là một Xu Vàng duy nhất có thể xuất hiện trên trục 6.



Vạn Năng Sấm Sét

Đối với lượt quay không thắng cược có Vạn Năng Zillard, quái thú có thể gầm lên và triệu hồi Vạn Năng Sấm Sét. Vạn Năng Sấm Sét sẽ thay thế cho mọi biểu tượng trả thưởng và có thể xuất hiện trên các trục từ 2 đến 5. Sau khi hoàn tất giai đoạn 2 Tiến Hóa Zillard, Vạn Năng Sấm Sét sẽ được thêm vào các trục và có thể xuất hiện trong bất cứ lượt quay nào.



Lượt Quay Miễn Phí

Quay trúng Xu Vàng trên trục 6 khi có Vạn Năng Zillard trên các trục sẽ kích hoạt 4 lượt quay miễn phí. Bạn nhận được 1 lượt quay thêm cho mỗi Điểm Sinh Mạng còn lại – Tối đa 7 lượt quay miễn phí nếu Vạn Năng Zillard có tất cả 3 Điểm Sinh Mạng. Trong Lượt Quay Miễn Phí, Vạn Năng Zillard sẽ giữ nguyên trên các trục và cũng có cơ hội triệu hồi Vạn Năng Sấm Sét khi bắt đầu mỗi lượt quay.



Mua Tính Năng

Lượt Quay Miễn Phí: Đảm bảo xuất hiện Vạn Năng Zillard kèm một Xu Vàng và tham gia vòng thưởng với giá 110x tiền cược. Khi mua tính năng này, trò chơi sẽ chuyển sang trạng thái mới, trong đó mở khóa trục 6. Trạng thái trò chơi hiện tại sẽ được lưu lại và khôi phục sau khi hoàn tất vòng đã mua.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

ID trò chơi	Ghi chú	Kiểu trò chơi OSS	ID OSS	RTP
ZillardKingMegaWays	Tùy chọn RTP không jackpot	zillardkingmegaways	zillardkingmegaw	90,80%, 92,74%, 94,71%, 95,72%, 95,73%
ZillardKingMegaWays	Tùy chọn RTP có jackpot	zillardkingmegaways	zillardkingmegaw	90,06%, 90,77%, 92,67%

Lũy tiến jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Vua Zillard Megaways™ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm khoản đóng góp jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,06% với khoản đóng góp jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,06%. Tỷ lệ RTP của chính khoản đóng góp jackpot là 100%.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)